

WHA – เล่นให้รอด หรือ เทรดให้รวย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ประโยคจั่วหัววันนี้ เป็นคำกล่าวที่เหนือเมฆ เคยกล่าวไว้ในงานสัมมนา หรือในห้องเรียน ห้อง Workshop บ่อยครั้งนะครับ จริงอยู่ที่ทุกวันนี้ การเล่นหุ้นด้วยปัจจัยทางเทคนิค เริ่มมีคนหรือนักเก็งกำไร นักลงทุน ให้ความสนใจกันมากขึ้น... แต่เท่าที่เหนือเมฆสัมผัสมา ก็อาจจะมีหลาย ๆ ท่านที่เรียกว่า ช้ำมั้ง หรือ ก้าวเดินแบบเร็วไปหน่อย บางครั้งเหนือเมฆยังเคยเห็นเลย อาม้า อาเจ็ด ไปนั่งเรียนในชั้นหรือในห้องที่เขาสอนสำหรับคนที่มีความรู้ในเบื้องต้น หรือ รู้มากมาพอสมควร... แต่ท่านยังไม่ทำอะไรที่ยิ่งแข็งแกร่งในความรู้สึกเท่าไร ก็ไปนั่งเรียนอยู่ในห้องดังกล่าว จบกันพอดีสิครับ คำกล่าวที่ได้ยินออกมาคืออาม้าป่นว่า ก็เห็นเขาพูดๆ กัน ก็เห็นว่าง่าย ไม่น่าจะมีอะไรยาก แต่ทำไมมันเรียนแล้ว ไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ โห ก็อาม้าเล่นเข้าชั้นเรียนในระดับประยุกต์แล้วนี่นา แต่อาม้ายังไม่รู้เลยว่า เส้น MA. คืออะไร ใช้งานยังไง หรือเอาง่ายๆ ว่า อาม้ายังไม่รู้ถึงเทคนิคที่จะ เล่นหุ้นให้รอดปลอดภัย เสียหายน้อย จากตลาดเลย อาม้าก็จะหวังเล่นเครื่องมือแบบ เทรดให้รวย ซะอย่างนั้น... เจอเครื่องมืออย่าง Fibonacci เข้าไป ก็อาจจะไปไม่เป็นเลยเอาง่ายๆ แบบว่า เรื่องของ MA. อย่างที่เหนือเมฆเคยเอามาให้ดูกันบ่อยๆ ไม่ต้องมากหลายชนิดหรอกครับ เอาแค่ SMA ประเภทเดียวเนี่ย จะเล่นให้รอด เล่นยังไง ยังมีการใช้ในหลายๆ รูปแบบเลย ไม่ว่าจะรูปแบบพื้นฐาน ง่ายๆ ไปจนถึงการปรับแต่งให้ยากๆ หรือ ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ในการวิเคราะห์... ต่อให้รู้เรื่องถึงเครื่องมือขั้นเทพ อย่าง คลื่นแอลเลียด ถ้าได้ MA. ช่วย ก็จะไม่ง่ายเลย... ดังนั้น เล่นให้รอด ให้ได้ก่อนครับ

ดูตามเกม...

อย่างหุ้น WHA นั้น จะว่าไป จะเทรด หรือเล่นสั้น ก็ได้ ถ้าจังหวะของเขามา แต่นั่นหมายถึง ก็ต้องจับจังหวะเป็นว่า จะใกล้มาหรือยัง... ซื่อแล้วก็ไม่ไม่นานก็ขึ้น แต่ถ้าไม่ได้ ก็เล่นเกมถือ

แนวรับ : ... 4.80-4.70 หรือ **ไม่ควรต่ำกว่า 4.60 ไว้ก่อน จะเป็นดี**

เป้าหมาย : ... ถ้าไม่เทรด หรือ เล่นรอบ แต่เน้นยาวๆ มอง 6.0-6.2

Price Chart...(WHA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น WHA... อย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วนั้น เรื่องของเทคนิค หลักใหญ่ๆ ที่จะเล่นให้รอด ก่อนจะไปเทรดให้รวยนั้น... แค่เครื่องมือสำคัญๆ ไม่ก็อย่างหอก ก็พอจะเอาตัวรอดได้แล้ว แม้ว่าจะมีเจ็บตัว ก็เสียหายไม่มากเกินบรรยาย แต่ก็ได้ ก็เรียกว่า แลกกันคุ้มคร้ ในภาพนี้ ไม่มีเครื่องมืออะไรเลย ไม่มีเส้น ไม่มี Indi. แต่แฝงไว้ด้วยพลังแห่ง Trend และ Pattern แม้ว่าราคาจะขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม แต่เรายังพอเห็นได้ว่า โอกาสไปต่อได้ ยังคงมี... หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า หากไม่ต่ำกว่า 4.60 ลงมาเสียก่อน เราก็ยังคงคาดหวังเป้าที่ 6.0-6.2 ได้... ซึ่งเป้าหมายนี้ ยังไม่เกี่ยวกับเป้าหมายที่ได้มาจาก รูปแบบของเส้น MA. เลยด้วยนะครับ